



# BAMเร่งปิดดีลขายNPAก้อนใหญ่

## ■ มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังฟื้น ■ ลุยซื้อหนี้เสีย1.2หมื่นล้าน

นิวส์ คอนเน็คท์ - BAM มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัว พร้อมคงเป้าซื้อหนี้เสียในปีนีไว้ที่ 12,000 ล้านบาท แยมอยู่ระหว่างเจรจาขาย NPL-NPA ก้อนใหญ่ให้ลูกค้าจำนวน 2-3 ราย

นายสันธิษณ์ วิวัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 63 คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีปัจจัยบวกจากการที่กรมบังคับคดีเริ่มกลับมาจัดการขายสินทรัพย์ทอดตลาดอีกครั้ง รวมไปถึงยอดขายทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) ของบริษัท



**สันธิษณ์**  
วัฒนกุล

**บสภ**  
**BAM** บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

ที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสามารถออกนอกระยะจากการคลายล็อกดาวน์ในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้าหมายในการซื้อ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## UACแกร่ง!เข้าค้ำหวดดัชนีFTSE Micro Cap ดึงสถาบันลงทุนเพิ่ม

นิวส์ คอนเน็คท์ - UAC เข้าค้ำหวดดัชนี FTSE Micro Cap มีผล 18 ก.ย.นี้ ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจแกร่ง CEO "ซัชพล" ลุยสร้างอัตราการเติบโตทุกมิติในระยะยาว

นายซัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## FVCจ่อคว้งงานเต็มพอร์ต เล็งจัดทัพธุรกิจแยก4กลุ่ม



**วิทิตร์**  
เตชะเกษม

นิวส์ คอนเน็คท์ - FVC ชี้ผลงานครึ่งปีหลังโตกว่า 6 เดือนแรก เหตุโควิด-19 คลายรุนแรงลง เตรียมจัดธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม

นายวิทิตร์ เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

ฟิเดออร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC

เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



สานต่อ "2ndJob 2ndChance"...

บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดหลักสูตร "2ndJob 2ndChance" ขึ้นเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งครั้งนี้ได้จับมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อเปิดฝึกอบรมแก่พนักงานที่มีความสนใจ จัดให้มีการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเรียนออนไลน์ 7 หลักสูตรฟรี! พร้อมจัด Workshop ฝึกงานที่โครงการจริงเพื่อเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง





## BAM

หนี้เสีย (NPL) ในปี 63 ไว้ที่ 10,000-12,000 ล้านบาท โดยยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อหนี้เสียอย่างระมัดระวัง และจะต้องสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการเรียกเก็บเงินสดในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 12,000-13,000 ล้านบาท ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 15,000-16,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเรียกเก็บเงินสดในช่วงครึ่งปีแรกทำได้ต่ำกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจายขายทรัพย์สิน NPA และ NPL ขนาดใหญ่ ให้กับลูกค้าจำนวน 2-3 ราย แต่ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน จึงไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะแล้วเสร็จเมื่อใด

ขณะที่แนวโน้มหนี้ NPL ของทั้งระบบ คาดว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 64 ซึ่งยังไม่รวมกับ NPL ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ที่จะเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ●

## UAC

บริษัท ได้รับการคัดเลือกเข้าค่านวนดัชนี FTSE Micro Cap ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับนานาชาติ สำหรับครึ่งหลังของปี 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.2563

ถือว่าเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวหุ้น

## FVC

ช่วงครึ่งปีหลัง 63 จะเติบโตกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้งานต่างๆสามารถทยอยส่งมอบได้มากขึ้น

โดยธุรกิจ B1 (ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ) แนวโน้มเติบโตดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งราว 2-3 โครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ขณะนี้ในต่างประเทศต้องรอดูตามสถานการณ์โควิด-19 ก่อน ทั้งนี้ คาดว่ารายได้จะเติบโตได้ใกล้เคียงหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 150 ล้านบาท



**ชัชพล**  
**ประสพโชค**

และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“UAC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือก ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการย้ายไปซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์ mai ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อช่วงเดือนม.ก.พ.63 ที่ผ่านมา เพียง 7 เดือนเท่านั้น” นายชัชพล กล่าว

ทั้งนี้ มองว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว และดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น เนื่องจากระดับ P/E ในปัจจุบันอยู่ที่ 12.68 เท่า ถือว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุน เมื่อเทียบกับระดับ P/E ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 63 ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 719 ล้านบาท

มีกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และ Gross Margin เพิ่มขึ้นจาก 10.7% มาอยู่ที่ 21.2% ขณะที่ EBITDA งวด 6 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 223 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกว่า 63.7% ของเป้าหมายในปีนี้

นายชัชพลกล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ UAC ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาระดับการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถทำ EBITDA ได้ตามเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ 350 ล้านบาท พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “25 ปี UAC มุ่งมั่นพลังงานที่ยั่งยืน” จากการขยายการลงทุนทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างอัตราการเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ●



ส่วนธุรกิจ B2 (ธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย) มองว่ายังมีความต้องการสูง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้น้ำที่ปลอดภัยสูง ซึ่งคาดว่าจะปีหลังจะได้งานเพิ่มไม่ต่ำกว่า 50 โครงการ จากปัจจุบันบริษัทมีการติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น

157 ไซต์งาน

สำหรับธุรกิจ B3 (ธุรกิจบริการทางการแพทย์) ในช่วงไตรมาส 4/63 คาดจะสามารถเพิ่มโครงการได้อีกประมาณ 3-4 สาขา และเพิ่มเครื่องฟอกไตเทียมได้อีกประมาณ 40 เครื่อง ส่งผลให้มั่นใจว่าในช่วงสิ้นปี 63 จะสามารถมีเครื่องฟอกไตเทียมทั้งหมดอยู่ที่ 200 เครื่อง ตามเป้าหมาย

“ในช่วงไตรมาส 3/63 คาดว่าจะแบ่งธุรกิจเป็น 4 ประเภท เนื่องจากธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มมีความเหมือนที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องแบ่งให้มีการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกันไป โดย B1, B2, B3 จะเป็นธุรกิจรูปแบบ B2B ส่วนธุรกิจ B4 จะเป็นธุรกิจ B2C” นายวิจิตร กล่าว ●



# THAIเสนอแผนฟื้นฟูต่อศาลQ4/63



นิวส์ คอนเน็คท์ - ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ THAI พร้อมตั้งคณะผู้ทำแผน คาดสามารถนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ภายในไตรมาส 4/63

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการ.และตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอ

ประกอบด้วย 1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล 3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ 7. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทไอวเซอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยหลังจากนี้คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุด คาดว่าการบินไทยจะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ



**ชาญศิลป์**  
ตรีนุชกร

ต่อศาลได้ภายในไตรมาส 4/63 และหลังจากนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ประมาณต้นปี 64 ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วย แผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายในไตรมาส 1/64 หลังจากนั้นการบินไทยจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ส่วนของเจ้าหนี้นั้น กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบถึงคำสั่งศาล

โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยการยื่น คำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีการประกาศ คำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับ ชำระหนี้ได้เลยทางออนไลน์

## ภาพข่าว



### “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31”

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 19 โรงเรียน และบุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน ในงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31” รวมจำนวน 175 ทุน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรม เพื่อคืนกำไรสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

### SK โรดโชว์ บล. คันทรี กรุ๊ป

นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายเอกจักร บัวหนักดี กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลบริษัทฯ เพื่อเสนอขาย IPO จำนวน 115.35 ล้านบาท ก่อนเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด บล.คันทรี กรุ๊ป โดยมี นายอัสวานี อาสุจา กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บล.คันทรี กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

